



# รายงานการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายสุรพา พรหมสิงห์  
เป็นสักขีพยานการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ เขต 1 อุดรธานี



ประชุมสัมมนาบุคลากรปฏิบัติงานในห  
เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1  
สำหรับผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง  
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา



ใหม่ดำพ้อง  
ใหม่ดำพ้อง  
ใหม่ดำพ้อง

# ประชุมติดตาม ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1-4



วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. นายบุรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสาคร เสียงเย็น รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 - 4 โดยมี ดร.ชอธ ณะแพสย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ กำกับการแก้ไขปัญหานี้สินของประชาชนรายย่อย เป็นประธานการประชุม ในการนี้มี นางนิภารัตน์ วงษ์วิชา ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางกุสุมาลย์ พิเนตรเสถียร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ และนางสมพร รัตนชาติวงศ์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

การติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้สัณครุ และบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1-4

**สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม**

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหานี้สัณครุ และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และได้แชร์ประสบการณ์ ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน
2. ดร.ขจร ณะแพสย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหานี้สัณครุของประชาชนรายย่อย เป็นประธาน ในการประชุมโดยให้แนวทางการดำเนินงานเพื่อการให้การแก้ไขปัญหานี้สัณครุฯ ดำเนินไปด้วยดี

**ผลการมีส่วนร่วม**

จากการมีส่วนร่วม ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1- 4 ได้ เล่าถึงการดำเนินการช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของแต่ละเขตว่ามีการดำเนินการอย่างไร และพบปัญหาที่ยากต่อการช่วยเหลืออย่างไร โดยนำข้อปัญหามาหาทางออกร่วมกัน

**การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน**

จากการมีส่วนร่วม ได้นำมาพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพื่อให้ครบ 100 %



**การหาความสมัครใจของโรงเรียนบ้านหนองคอนแสนที่จะถ่ายโอนสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**



วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30-12.00 น. นายบุรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานีเขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภชัย โภบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นกรรมการ พร้อมนางอุบล คลังเงิน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมคณะ ได้ดำเนินการหาความสมัครใจสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดหาความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสุรเดช สมศรีโย ผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานกรรมการ

**ภาพข่าว : นางสาวรัตติกาล ดวงแพงมาตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1**

## การหาความสมัครใจสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่โอนไปสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น

### สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ระดมเสียงชาวบ้านสมัครใจให้โรงเรียนบ้านหนองคอนแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
4. โรงเรียนบ้านหนองคอนแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เล่าถึงความต้องการโอนเข้าสู่สังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นกรรมการในการหารือในครั้งเพื่อสรุปการทำเรื่อง

### ผลการมีส่วนร่วม

โรงเรียนบ้านหนองคอนแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้มติเป็นเอกฉันท์จากประชาชาติ ว่าให้สามารถโอนย้ายไปสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จะดำเนินการเสนอโครงการในลำดับต่อไป โดยกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินการ

### การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

จากการมีส่วนร่วม ได้นำมาพัฒนาโรงเรียนที่ยังมีปัญหาวิกฤตเรื่องบุคลากร และนักเรียนจำนวนลดลง ให้ศึกษานิเทศก์ และฝ่ายบริหารทุกกลุ่มร่วมวางแผนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กช่วยกัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

# วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

## **PUBLIC RELATIONS**

### กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  
กฟ.อุดรธานี เขต 1 ตั้งอยู่ใน 1 ภายในในเขต "เรียนดี มีความสุข"  
เปิดรับทราบ พ.ศ. 2567



นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม  
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี  
ณ โรงเรียนบ้านดอนเตี๋ยและโรงเรียนบ้านดอนบง



วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ นายบุรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวปัทมาภรณ์ กุศลดี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นางสาววรรณคลา พิมพิฑูราษ นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนเตี๋ย และโรงเรียนบ้านดงบง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี